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Effcirfarandi er afgreiðsla byggðarráðs Norðurþings.

Sveitarfélögin i Þingeyjarsýslum hafa á annan áratug unnið að því að efla atvinnustig í 
héraði þar sem megin marbniðið hefur verið að örva hagvöxt og bœta lífssfályrði íbúa í 
Þingeyjarsýslum. Nýting þeirrar miklu orku sem er þar að finna mun án efa skipta öllu máli 
fyrir framtið svœðisins, Staðan í dag, eftir langa baráttu er sú að sameiginlegu umhverfismati 
er lohið, skipulag háhitasvœða í Þingeyjarsýslum er lokið, mikil nýtanleg orka hefur verið 
staðfest með rannsöknum, skipulag iðnaðarsvœða er lokið og því fátt til jyrirstöðu annað en 
að ganga til samninga við orkukaupanda, einn eða fleiri.

Byggðarráð Norðurþings telur ákajlega mikilvœgt að Alþingi brýni ríkisstjórn til dáða í 
þessum efnum og að mögulegt verði að Ijúka samningum um uppbyggingu orkufreks iðnaðar í 
Þingeyjarsýslum sem allra jyrst. Byggðarráð leggur áherslu á að gengið verði til samninga 
við þá aðila sem sýnt hafa áhuga og hafa traust, eru ábyrgir og hafa fjárhagslegan styrk til 
atvinnuuppbyggingar í héraði Þingeyingum til heilla, landi og þjóð.
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